

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU GIA ĐÌNH

Ngày 22/5/2016 nhóm các nhà nghiên cứu hàng đầu về chứng bệnh tăng cholesterol máu gia đình (FH) của vùng châu Á – Thái Bình Dương đã nhóm họp tại Phòng họp Esplanade 2 khách sạn Carlton Singapore. Chủ trì cuộc họp là **GS Watts** - giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh lý chuyển hóa và Khoa bệnh lý Tim mạch chuyển hóa – giáo sư ngành Y Dược và chuyên ngành Tim mạch học chuyển hóa - đại học Tây Úc và bệnh viện Hoàng gia Perth Australia và **GS Tomlinson** – chuyên gia về Nội khoa và Dược lâm sàng, khoa Nội và khoa Điều trị, Trung tâm thử nghiệm lâm sàng phase I, bệnh viện Hongkong. Các nội dung chính của cuộc họp bao gồm:

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu để ghi nhập các dữ kiện về bệnh nhân FH.
- Quản lý bệnh nhân FH
- Các bất cập trong điều trị bệnh nhân FH
- Các khuyến cáo về FH

Các đại biểu đến từ Trung Quốc (GS Jie Lin từ khoa Xơ vữa động mạch và Nội tiết, bệnh viện Anzhen Bắc Kinh, đại học Y khoa Thủ đô, viện Tim-Phổi và Bệnh lý mạch máu), Malaysia (BS Thuhairah Abdul Rahman chuyên về Sinh hóa bệnh học và là giảng viên chính của khoa Y thuộc đại học tổng hợp công nghệ MARA). Singapore (GS. Terrance Chua – giám đốc Y khoa, Trung tâm Tim mạch Singapore), Australia (GS. Matthew Bellgard – sáng lập khoa Thông tin sinh học, giám đốc Trung tâm Gen thuộc đại học Murdoch Perth Australia; Dr Jing Pang- Điều phối viên Quốc gia của Nghiên cứu 10- Quốc gia và Chương trình ghi nhập số liệu bệnh lý tăng cholesterol máu gia đình vùng châu Á Thái Bình Dương và Nam bán cầu, đại học Tổng hợp Tây Australia và GS Watts), Philippines (PGS. Richard Henry Perlas II Tiongco, FPCP FPCC – đại học Tổng hợp số 6 thuộc Trường Y khoa Philippine, khoa Dược lý về độc chất học; Bác sĩ Tim mạch can thiệp, đại học Tổng hợp Philippine và bệnh viện Đa khoa Philippine), Đài Loan (GS Ta-Chen Su chuyên gia Tim mạch cao cấp, khoa Nội và trung tâm Tim mạch bệnh viện đại học Tổng hợp Quốc gia Đài Bắc, Đài loan) và Việt nam

(PGS Trương Thanh Hương) đã thảo luận rất nhiều về các chủ đề trên, đồng thời cũng nêu tình hình FH của từng nước.

Cuộc họp đã tóm tắt các thành tựu đã đạt được về nghiên cứu, xuất bản và điều trị quản lý về FH. Các công tác cụ thể trong thời gian tới cũng đã được thông qua.



PGS.TS. Trương Thanh Hương trình bày sơ lược về tình hình FH tại Việt
nam tại Advisory Board Meeting, Singapore 22/05/2016